



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

อำเภอป๋อ.อัครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

www.donlocal.go.th

โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๘๑๒๕๕

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

องค์การบริหารส่วนตำบลคอน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
 สิบบนที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือ
 ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
 ๒๕๖๖ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการทำงาน
 ตามปกติควบคุมได้)

สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการ
 ควบคุม)

สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับ
 ติดตามได้)

ภารกิจของหน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	เหตุการณ์ความเสี่ยง		
๑.การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาต หรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		-จัดทำโครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำมาตรการและระบบการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอน
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑ การเลือกปฏิบัติในการให้บริหารแก่ ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงาน ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปโดยไม่ เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ส่วนตน		-จัดทำคู่มือประชาชนมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน		-จัดทำโครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การ

	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใด ในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์</p>		<p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน</p>
๔.การบริหารงานบุคคล	<p>๑.การใช้อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า</p> <p>๒.ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร</p>		<p>-จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน</p> <p>-จัดทำประกาศไม่รับของขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน(No Gift)</p> <p>-จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอน</p>

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน